

Số: 560/KH-SKHCN

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 11 năm 2019

**KẾ HOẠCH**  
**Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật**  
**về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020**

Thực hiện Kế hoạch số 245a/KH-UBND ngày 30/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020 như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật về PCTN và giáo dục đạo đức, lối sống liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị.

Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm góp phần ngăn chặn, hạn chế vi phạm pháp luật về PCTN.

Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN đến tất cả, công chức, viên chức của đơn vị tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật về PCTN;

Thường xuyên theo dõi, giám sát nhằm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật; gắn với việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN.

**II. NỘI DUNG**

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN; Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN; Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hình thức thực hiện bằng nhiều hình thức như: lồng ghép trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị; Tại các cuộc họp báo hàng tháng, hội thảo, hội nghị của ngành, lĩnh vực quản lý; trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, đăng tải các văn bản có liên quan đến PCTN trên Cổng Thông tin điện tử, eOffice của Sở để các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tổ chức, cá nhân nắm, thực hiện.

Thời gian thực hiện: thực hiện thường xuyên, trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2020.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và Kế hoạch này, tổ chức, triển khai thực hiện bằng hình thức phù hợp, tiết kiệm và có hiệu quả.

2. Văn phòng Sở chủ trì phối hợp thanh tra Sở tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch này;

3. Thanh tra Sở định kỳ hàng, quý, năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch (*lồng ghép vào báo cáo PCTN quý*), định kỳ hàng năm, tổ chức sơ kết, đánh giá, khen thưởng (nếu có), báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Thanh tra Tỉnh theo quy định.

Yêu cầu các Phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch này./.

***Nơi nhận:***

- Thanh tra Tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở (biết);
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở (th/hiện);
- Lưu: VT, TTra.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Huỳnh Văn Quân**